



#### KỶ 4: NÔNG NGHIỆP SINH THÁI - HƯỚNG ĐI MỚI CHO VÙNG ĐẤT BÃI

Từ vùng đất bãi ven sông ở Hưng Hà, với bàn tay, khối óc của những người nông dân đã và đang hình thành nên những mô hình nông nghiệp đạt doanh thu cao, tạo việc làm cho nhiều lao động. Du địa phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp sạch gắn với du lịch sinh thái vẫn còn nhiều, nếu được đánh thức thì giá trị mang lại từ khu vực này không hề nhỏ.

##### Phát triển du lịch sinh thái ven sông

Theo đề án phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của huyện Hưng Hà, mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 có 50% xã, thị trấn xây dựng được ít nhất 1 sản phẩm du lịch đặc thù; đến năm 2030 hoàn chỉnh hệ thống sản phẩm du lịch văn hóa; du lịch nghệ, làng nghề; du lịch sinh thái theo định hướng phát triển không gian du lịch, góp phần khẳng định thương hiệu du lịch Hưng Hà. Định hướng này đã thôi thúc nhiều tổ chức, cá nhân mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình sinh thái trên vùng đất bãi ven sông.

Mô hình trồng dưa lê Hàn Quốc công nghệ cao trong nhà màng tại vùng đất bãi thôn Phú Vật, xã Tiến Đức do bà Trần Thị Nhân tự tích lũy vốn và kinh nghiệm để hiện thực hóa giấc mơ làm nông nghiệp sạch đang mang lại hiệu quả kinh tế cao. Bà Nhân cho biết: Làm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đòi hỏi chi phí sản xuất khá lớn vì đầu tư nhà màng và

hệ thống tưới nhỏ giọt. Hiện nay, mỗi năm tôi thu hoạch trên 11 tấn dưa, thu lãi hơn 400 triệu đồng. Với lợi thế ven sông và có khu du lịch văn hóa tâm linh đến Trần, tôi thấy đây là tiền đề phát triển du lịch sinh thái ven sông, do đó tôi lập ý tưởng chuyển hướng phát triển mô hình thành điểm du lịch sinh thái đón khách tham quan trải nghiệm. Để hiện thực hóa ý tưởng, tôi đã đi các tỉnh tham quan học hỏi mô hình sinh thái rồi từng bước áp dụng xây dựng mô hình. Trước mắt, ngoài dưa lê Hàn Quốc, tôi mở rộng trồng thêm 3 sào măng tây kết hợp với trồng các loại cây ăn quả, hoa gắn với du lịch trải nghiệm, tạo điểm đến du lịch cho nhiều du khách trong và ngoài tỉnh tham quan.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Hưng Hà có 40 mô hình sản xuất chuyên canh cây trồng có giá trị kinh tế cao như dưa lưới, thanh long vỏ vàng, măng tây... được quy hoạch thành vùng đang là lợi thế để phát triển du lịch sinh thái trải nghiệm. Ông Phạm

Vân Bình, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Tiềm năng đất bãi để phát triển được theo hướng du lịch nông nghiệp sinh thái là rất lớn, chúng tôi đang tham mưu với huyện có những biện pháp tháo gỡ để tạo điều kiện cho các đơn vị, doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh khai thác thế mạnh này, vì đây là hướng đi mới để huyện phát triển bền vững khi diện tích đất nông nghiệp nội đồng đang bị thu hẹp. Việc xây dựng các tuyến du lịch làng nghề, văn hóa tâm linh, kết nối với tuyến du lịch sinh thái vùng đất bãi với các địa phương lân cận sẽ tạo nên các tuyến du lịch hoàn chỉnh, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch để thu hút du khách đến tham quan trải nghiệm, nâng cao thu nhập cho bà con nông dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

##### Hình thành các chuỗi liên kết

Nắm bắt và phát huy lợi thế của địa phương, thời gian qua, các HTX trên địa

bàn huyện Hưng Hà đã phát huy được vai trò trong việc tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân, trở thành "hạt nhân" thúc đẩy sản xuất nông nghiệp hàng hóa.

Theo thống kê, các HTX của 14 xã, thị trấn ven sông đã tổ chức liên kết với 25 doanh nghiệp ở trong và ngoài tỉnh tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Điển hình như HTX DVNN Diệp Nông chú trọng nâng cao hiệu quả sản xuất bằng việc thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, nhất là đẩy mạnh liên kết với doanh nghiệp trong tiêu thụ nông sản, bước đầu mang lại nhiều lợi ích cho bà con nông dân. Hiện HTX đang tiến hành liên kết với 6 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, tiêu thụ 12 - 15 loại nông sản. Năm 2023, HTX bao tiêu được 50% giá trị sản lượng cây trồng trên vùng đất bãi. Đặc biệt, nông dân còn được cung cấp giống, hỗ trợ kỹ thuật, tập huấn kỹ thuật sản xuất theo hướng VietGAP, chú trọng bảo vệ môi trường sinh thái. Ông Khương Minh Duyên,

Hưng Hà tập trung khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế nguồn tài nguyên du lịch phong phú, sẵn có để tạo bước đột phá phát triển toàn diện du lịch của huyện cả về phạm vi, quy mô và chất lượng dịch vụ, bảo đảm tính bền vững, hiệu quả; gắn lợi ích cộng đồng dân cư tại các khu, điểm du lịch. Huy động mọi nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch; phấn đấu đến năm 2030 du lịch Hưng Hà trở thành ngành kinh tế có vị trí quan trọng trong cơ cấu kinh tế chung của huyện với hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ, sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu và có sức cạnh tranh, mang đậm bản sắc riêng, thân thiện với môi trường.

Ông Trần Hữu Nam, Bí thư Huyện ủy Hưng Hà

Giám đốc HTX cho biết: Chúng tôi đã tích cực tìm kiếm, ký kết hợp đồng tiêu thụ nông sản với các công ty, doanh nghiệp, giúp nông dân có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, qua đó từng bước khẳng định vai trò "bà đỡ" trong phát triển kinh tế nông thôn.

Trong khi nhiều địa phương đang loay hoay tìm đầu ra cho nông sản thì mô hình sản xuất 0t hữu cơ gắn với thị trường tiêu thụ đang được anh Phạm Công Hoàn tại vùng đất bãi thôn Tịnh Xuyên, xã Hồng Minh triển khai mang lại hiệu quả kinh tế cao, mở ra hướng đi mới đầy triển vọng. Anh Hoàn chia sẻ: Vụ đầu tiên trồng ớt còn rất e ngại từ việc trồng ra sao, kỹ thuật chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh thế nào và liệu có thích nghi với đồng đất địa phương hay không... Tuy nhiên, sau quá trình tìm hiểu, nghiên cứu và được sự hướng dẫn của đơn vị bao tiêu sản phẩm, tôi nhận thấy đây là giống cây mới, phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng của địa phương, đầu ra của sản phẩm ổn định, nên quyết định đầu tư sản xuất theo hướng hữu cơ. Hiện nay 0t đã cho thu hoạch với giá 27.500 đồng/kg, được các công ty bao tiêu sản phẩm ngay tại ruộng nên tôi không phải lo chuyển "được mùa mất giá", yên tâm canh tác. Dự kiến trong thời gian tới tôi liên kết với nông dân trong xã tiếp tục mở rộng diện tích trồng ớt hữu cơ lên 10ha.

Với lợi thế đất đai màu mỡ, các địa phương đã có nhiều cách làm hiệu quả, khai thác được tiềm năng của đất để quy hoạch phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa. Hưng Hà phấn đấu thu nhập bình quân

đầu người vùng nông thôn đất bãi đạt 70 triệu đồng/năm vào năm 2025; thu nhập trên 1ha canh tác đạt 300 - 400 triệu đồng/năm, đưa nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, sinh thái, hữu cơ vào sản xuất hình thành liên kết theo chuỗi giá trị; xây dựng vùng sản xuất chuyên canh tập trung như sản xuất trong nhà lưới, nhà kính, công nghệ tưới nhỏ giọt tự động... Ông Phạm Cao Quân, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Từ những kết quả ban đầu của việc liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm giữa người dân, doanh nghiệp, HTX đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Để việc liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm có hiệu quả, huyện đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm, như: tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính, nâng cao năng lực sản xuất của người dân, đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng nông nghiệp phục vụ sản xuất. Ngoài ra, chúng tôi chỉ đạo

##### Ông Đặng Quang Tứ, Chủ tịch UBND thị trấn Hưng Nhân

Hiện nay, thị trấn Hưng Nhân có 55ha đất bãi màu mỡ. Để tiếp tục khai thác tiềm năng, thế mạnh vùng đất bãi ven sông, chúng tôi dự kiến quy hoạch 10ha đầu tư mạnh về kinh tế trang trại, gia trại và đưa những cây trồng, vật nuôi mới có giá trị kinh tế cao vào sản xuất theo hướng nông nghiệp sinh thái. Đồng thời, quy hoạch, đầu tư xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất; đẩy mạnh hỗ trợ các hoạt động về thị trường tiêu thụ nông sản, giống, khoa học kỹ thuật... nhằm tạo ra các vùng sản xuất hàng hóa, góp phần nâng cao thu nhập cho các hộ nông dân vùng đất bãi.

##### Ông Phạm Văn Nghị, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

Hiện nay tôi đang thuê 5ha đất bãi ven sông thuộc xã Hồng Minh để triển khai mô hình trồng xen canh các loại cây được liệu với cây ăn quả, hoa và phát triển du lịch sinh thái nhằm tăng giá trị của đất, từ đó giảm bớt chi phí sản xuất và đặc biệt là giảm giá thành được liệu. Đến nay chúng tôi đã nghiên cứu, trồng thử nghiệm trên 20 loại cây được liệu. Tôi dự định xây dựng vùng trồng được liệu dưới tán của các loại cây ăn quả như bưởi, ổi, mít... Bên cạnh đó là những cảnh đồng hoa đa sắc như hướng dương, hồng, cúc, ly, lan, loa kèn... nhằm thu hút du khách khi tham quan, mua sắm và check in. Vì vậy tôi rất mong chính quyền địa phương ở Hưng Hà tạo điều kiện cho tôi thuê đất mở rộng mô hình.

các địa phương tiến hành rà soát lại quỹ đất, quy hoạch các vùng, tiểu vùng sản xuất, hướng đến sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, vùng sản xuất nguyên liệu phục vụ chế biến, xuất khẩu. Ban hành cơ chế hỗ trợ các đơn vị, địa phương xây dựng các mô hình sản xuất điểm gắn với chuyển

giao kỹ thuật cho nông dân; tăng cường tuyên truyền, vận động nông dân tích cực chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, nâng cao hiệu quả sử dụng đất; xây dựng mô hình nông nghiệp sinh thái, hướng đến du lịch trải nghiệm.

THANH THUY



Hưng Hà hình thành nhiều mô hình sản xuất hữu cơ từ cây được liệu hướng đến mô hình nông nghiệp sạch.

## TIỀN HẢI

# Thông nhất di dời khu xử lý rác thải sinh hoạt tập trung ở xã Nam Trung

Trước thực trạng khu xử lý rác thải sinh hoạt tập trung tại xã Nam Trung quá tải, ảnh hưởng tới môi trường và sản xuất nông nghiệp của người dân, huyện Tiên Hải yêu cầu UBND xã Nam Trung khẩn trương sửa chữa lò đốt để xử lý rác thải, bảo đảm môi trường, đồng thời có phương án di dời khu xử lý rác của xã đến địa điểm phù hợp.

##### Ảnh hưởng từ lò đốt rác xuống cấp

Khu lò đốt rác thải sinh hoạt tập trung xã Nam Trung được xây dựng từ năm 2016, phục vụ xử lý rác thải sinh hoạt cho hơn 4.000 hộ dân trên địa bàn xã. Mỗi ngày, trung bình lượng rác thải sinh hoạt do người dân thải ra được thu gom tại khu xử lý rác thải này lên đến 6 tấn. Do lượng rác thải lớn cùng với quá trình vận hành lò đốt rác lâu năm đến nay đã xuống cấp khiến việc xử lý rác thải ở đây bị quá tải. Đặc biệt, sáng ngày 8/5, lò đốt rác tại khu xử lý rác thải tập trung xã Nam Trung đã bị thủng làm khói kèm hơi nóng thoát ra bên ngoài lò,

lan tỏa ra vùng lân cận, ảnh hưởng tới việc canh tác lúa của một hộ dân thôn Phú Lâm, xã Nam Hồng. Ngoài ra, theo phản ánh của cử tri xã Nam Hồng, do vị trí khu lò đốt rác thải sinh hoạt tập trung xã Nam Trung đặt tại thôn Hải Định giáp ranh với xóm 5, thôn Phú Lâm nên trong quá trình đốt rác xảy ra hiện tượng khói đen bốc ra mù mịt, gây mùi khét, khó chịu đã làm ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống của người dân địa phương.

Theo ông Nguyễn Văn Thế, Chủ tịch UBND xã Nam Trung: Ngay sau khi phát hiện sự việc, xã đã yêu cầu dừng vận hành lò đốt ngay để tìm giải pháp khắc phục, đồng thời tổ

chức làm việc với hộ dân có diện tích lúa bị thiệt hại, đưa ra phương án hỗ trợ đối với diện tích lúa bị ảnh hưởng sau sự cố. Đại diện hộ dân có diện tích lúa bị thiệt hại đã đồng ý với phương án hỗ trợ của xã.

##### Tiếp thu ý kiến người dân

Liên quan đến sự việc trên, UBND xã Nam Trung và UBND xã Nam Hồng tổ chức buổi làm việc với đại diện một số công dân thôn Phú Lâm. Tại buổi làm việc, UBND hai xã và đại diện một số công dân thôn Phú Lâm thống nhất một số nội dung như: UBND xã Nam Trung khẩn trương bố trí kinh phí, lực lượng, vật tư để sửa chữa lò đốt rác;

tiếp tục vận hành lò đốt và khu xử lý rác thải tập trung hiện nay và có phương án di chuyển khu xử lý rác thải của xã đến địa điểm phù hợp. UBND xã Nam Trung chỉ đạo xử lý rác thải trong thời gian xây dựng khu xử lý rác thải mới phải bảo đảm vệ sinh môi trường, tránh ảnh hưởng tới người dân xung quanh. Đại diện cộng đồng nhất trí để UBND xã Nam Trung tổ chức lực lượng san lấp, sửa chữa lò đốt rác, xử lý rác thải; cam kết không gây rối, cản trở việc vận chuyển rác thải sinh hoạt; nếu vi phạm sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Để giải quyết sự việc trên, chiều ngày 15/5,

UBND xã Nam Hồng tổ chức đối thoại với người dân thôn Phú Lâm để bàn, thống nhất các giải pháp khắc phục tình trạng khu xử lý rác thải sinh hoạt tập trung xã Nam Trung gây ảnh hưởng đến môi trường, sản xuất nông nghiệp của người dân. Dự buổi đối thoại có lãnh đạo UBND huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Nam Trung, UBND xã Nam Hồng và hơn 30 hộ dân thôn Phú Lâm. Tại buổi đối thoại, đại diện công dân thôn Phú Lâm đề nghị xã Nam Trung thực hiện việc di dời khu xử lý rác thải sinh hoạt tập trung; UBND xã Nam Trung xử lý rác thải trong thời gian xây dựng khu xử lý rác thải mới phải bảo đảm vệ sinh môi trường, tránh ảnh hưởng tới người dân xung quanh.

##### Thông nhất di dời khu xử lý rác thải sinh hoạt xã Nam Trung

Sau khi nghe ý kiến kiến nghị của người dân tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Văn Thế, Chủ tịch UBND xã Nam Trung phát biểu thống nhất với việc sẽ thực hiện di dời khu xử lý rác thải sinh hoạt tập trung của xã đến địa điểm phù hợp. Trong quá trình đó, xã cam kết giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là việc ảnh hưởng đến cuộc sống, sản xuất

của người dân thôn Phú Lâm. Tuy nhiên, để di dời được khu xử lý rác thải tập trung của xã theo đúng trình tự, quy định của pháp luật, ban đầu từ quy hoạch đến việc triển khai dự án tới đa phải mất 2 năm. Vì vậy, mong muốn người dân thống nhất thời gian để xã Nam Trung triển khai xây dựng khu rác thải sinh hoạt tập trung của xã trong thời gian 2 năm.

Theo ông Phạm Văn Diệt, Chủ tịch UBND xã Nam Hồng: Buổi đối thoại đã thống nhất được chủ trương di dời khu xử lý rác thải sinh hoạt tập trung

xã Nam Trung trong thời gian 24 tháng, điều này đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của người dân. UBND xã cũng có trách nhiệm quản lý, tuyên truyền, vận động nhân dân thôn Phú Lâm và nhân dân xã Nam Hồng tuân thủ các quy định của pháp luật, không gây rối, làm mất an ninh trật tự ảnh hưởng đến hoạt động xử lý rác thải của xã Nam Trung.

Tại buổi đối thoại, ông Bùi Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Hải giao UBND xã Nam Trung khẩn trương sửa chữa lò đốt để

đưa vào vận hành xử lý rác thải bảo đảm môi trường; tổ chức thực hiện việc di dời khu rác thải sinh hoạt tập trung, thời gian không quá 24 tháng; trong thời gian xây dựng khu xử lý rác thải mới phải bảo đảm vệ sinh môi trường, không để ảnh hưởng tới người dân xung quanh; giao các phòng, ban chuyên môn của huyện hướng dẫn xã Nam Trung hoàn thiện các bước, quy trình triển khai xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt tập trung mới bảo đảm thời gian theo cam kết.

TRẦN TUẤN



Lò đốt rác thải sinh hoạt xã Nam Trung xuống cấp.